



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 10/2565 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ชั้น 4

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ผ่านระบบ Webex)

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก	<p><b>มติที่ประชุมเห็นชอบ ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ให้สอดคล้องกับมาตรการ ศบค. ดังนี้</b></p> <p>1. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน <b>สามารถเปิดให้บริการได้</b> โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎหรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่างๆ และคำแนะนำของทางราชการ โดยให้ยื่นขออนุญาต ที่ ศบค.อำเภอ เพื่อตรวจประเมินตามมาตรฐาน Thai Stop Covid 2+ หรือผ่านมาตรฐาน SHA Plus และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาอนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ</p> <p>2. สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่างๆ และคำแนะนำของทางราชการ โดยต้องผ่านมาตรฐานฯ ระดับ SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus และมาตรการ COVID Free Setting</p> <p>3. การเปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัด สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการดังนี้</p>	1. ศบค. จังหวัด 2. ศบค. อำเภอทุกอำเภอ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)	<p>- กรณีจำนวนคน &gt; 500 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมแจ้งต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่จัดงาน</p> <p>- กรณีจำนวนคน &gt; 1,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000 คน ให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม ขออนุญาตต่อ ศบค.อำเภอ</p> <p>- กรณีจำนวนคน &gt; 2,000 คน ให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม ขออนุญาตต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p> <p>5. การเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัดและในเขตจังหวัด สามารถดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการได้ตามปกติ</p> <p>6. การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ยกเลิก คำสั่งที่ 3014/2564 ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า</p> <p>ทั้งนี้ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัดที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ กรณีกลุ่มเสี่ยง (608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา</p>	<p>1. ศบค. จังหวัด</p> <p>2. ศบค. อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
2.	การอนุญาตจัดกิจกรรม/ สอบ	<p><b>มติที่ประชุม เห็นชอบอนุญาตจัดกิจกรรมฯ / การจัดสอบ ดังนี้</b></p> <p>1. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จัดสอบตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565</p> <p>2. หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2565</p> <p>3. สวนพุทธรูปชาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จัดงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคลครบอายุร้อยปี หน่อแก้วโพธิญาณ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2565 โดยมอบหมายให้ ศบค. อำเภอ และผู้จัดกิจกรรมร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรมไปรยทาน</p> <p>4. นายมนัสศักดิ์ มากบุญ จัดงานมงคลสมรส ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565</p> <p>ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นขออนุญาต ตามข้อ 1 - 4 ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. ศบค. อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. ผู้ขออนุญาตจัดกิจกรรม</p>